

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรูญ ใจพิมาย	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จรูญ ใจพิมาย	
๒	นายชนัตร คาบพิมาย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ชนัตร คาบพิมาย	
๓	นายชั้น อินทร์มณี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	ชั้น อินทร์มณี	
๔	นายมานะศักดิ์ ชาวเมืองน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	มานะศักดิ์ ชาวเมืองน้อย	
๕	นางปานัสวีร์ บุญพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	ปานัสวีร์ บุญพิมาย	
๖	นายวิโรจน์ คำคุ้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	วิโรจน์ คำคุ้ม	
๗	นายวรุตม์ บำรุงไร่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	วรุตม์ บำรุงไร่	
๘	นางเสาวนีย์ ฮัฟฟ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	เสาวนีย์ ฮัฟฟ์	
๙	นายเลียม สิทธิคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	-	ลา
๑๐	นายประคอง เสกสรรค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙	ประคอง เสกสรรค์	
๑๑	นายประภาศ สมพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑	ประภาศ สมพิมาย	
๑๒	นางศิริรัตน์ จุกกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒	ศิริรัตน์ จุกกลาง	
๑๓	จำليبโทปราโมทย์ เดชขุนทด	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ปราโมทย์ เดชขุนทด	

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหาร

นายจ้ง สัตยารัฐ	ตำแหน่ง	นายก อบต.ท่าหลวง
นายสามารถ ภูมิคำ	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ท่าหลวง
นายอำนาจ ชื่อดตรง	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ท่าหลวง
นายสุพจน์ ยอดโยธี	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง

พนักงานส่วนตำบล

นางจันท์ปภา ดอกเต็งกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรัช เหมือนกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประวิทย์ สุขกระซอน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางอัจฉรี คงมงคล	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายคันสนะ พูลกลาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
นางสาวปวีณา แสนมี	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้
เลขานุการสภาฯ ลงชื่อไว้แล้วปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้อง
ประชุม และเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระพร้อมกัน

ระเบียบวาระที่ ๑
นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งเรื่องการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ เรื่องการแนะนำพนักงานใหม่ซึ่งบรรจุใหม่และโอนย้ายมา ตลอดทั้ง
พนักงานจ้างใหม่ มีดังนี้

- นายศันสนะ พูลกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สอบแข่งขันได้มา
บรรจุใหม่

- นางสาวปวีณา แสนมี นักวิชาการสาธารณสุข สอบแข่งขันได้มา
บรรจุใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒
นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวงทุกท่านแล้ว ทีละหน้า หากมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขให้เสนอ
แก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง ๙ เสียง ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องข้อเสนอใหม่

๕.๑ เสนอขออนุมัติกันเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ชี้แจงรายละเอียด
และนำเสนอสภาได้พิจารณา

จ.ส.ท. ปราโมทย์ เดชขุนทด
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทุก
ท่าน และคณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ระยะเวลาหนึ่งปี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัย ที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่๑) ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้จ่ายขาด เงินทุนสำรองสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าหลวง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน จ่ายขาดเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ ไว้เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ จาก ๑๘ โครงการ เนื่องจากทั้ง ๕ โครงการดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการมีน้ำท่วมจำนวนมาก ซึ่งรายละเอียด โครงการมีดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑(สายหัวสะพานนาตา แยม – ใต้ฝอน ช่วงที่ ๑) งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สาย โรงสี – หนองตาที) งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อเดิมคลองหนองกรด บ้านท่า หลวง หมู่ที่ ๒ (ท่านบตาเป็ลิ่ง) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการติดตั้งบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนปิด-เปิด บ้านสระ งาม หมู่ที่ ๑๒ (หนองอ้ายโกรด) งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางถนนสายท่าหลวง หมู่ที่ ๑ – ไทรงาม ต.ในเมือง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป ปลัดได้ชี้แจงระเบียบพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการที่จะขอเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมมติที่ประชุม

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง ๙ เสียง ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๕.๒ เรื่องการขอโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

จ.ส.ท. ปราโมทย์ เดชขุนทด
เลขานุการสภาฯ

เรื่องการโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่ละรายการนะครับ รายการที่ ๑ ในส่วนของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๖๔,๔๐๐.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง

รายการที่ ๒ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๓ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๒ ตัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่นต่อไป ผมขอให้ประธานสภาได้ถามมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนหรือไม่

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

ท่านปลัดได้นำเสนอรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไป
ผมจะขออนุมัติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติ ๙ เสียง ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว

นางจันทิปปภา ดอกเต็งกลาง กองคลังมีรายการโอนงบประมาณ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการที่ ๔ กองคลัง มีรายการโอนดังนี้

๑. โอนจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้แล้วต่อไปให้ท่านประธานสภาได้ถามมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนหรือไม่

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภาฯ

ผอ.กองคลัง ได้นำเสนอรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไป
ผมจะขออนุมัติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติ ๙ เสียง ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว

๕.๓ เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

นายจรูญ โจ้พิมาย
ประธานสภาฯ

ผมขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง

นายจ่ง สัตยารัฐ
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ยังไม่ครอบคลุมจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลท่าหลวงมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลท่าหลวงอย่างเป็นภาพรวม

ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ส่วนในรายละเอียด ผมขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงต่อไป

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเติมโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผน และเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ผมเองได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูไปที่ละหน้า ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้สอบถามหรือจะเพิ่มเติมแก้ไขอะไรก็เสนอได้

นายจรูญ โจ้พิมาย
ประธานสภาฯ

ท่านนายกกับท่านปลัดได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตลอดทั้งรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ก็มีอยู่ในมือของทุกท่านแล้วผมขอให้ท่านสมาชิกได้ไปดูที่ละหน้า ให้เวลา ๒๐ นาที หากมีข้อสงสัยหรือจะแก้ไขก็ขอให้เสนอ

นายวรุฒน์ บำรุงไร่
ส.อบต.ม.๖

เรียนท่านประธานสภา กระผมขอเสนอโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่แทนประปาที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก ๑ โครงการ
๒. โครงการก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ำของชลประทาน
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนจากสะพานทางเข้าบ้านท่าหลวง เชื่อมตำบลในเมือง (ฝั่งขวา)

นายจรูญ ใจพิมาย มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม มีมติ ๙ เสียง ลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง เห็นชอบให้เพิ่มเติมได้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายจรูญ ใจพิมาย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ประธานสภาฯ

จ.ส.ท. ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้
เลขานุการสภาฯ ๑. เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผมขอเชิญ
ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

๒. เรื่องการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะประชุมในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายจ่ง สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงเรื่องโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่า ในเขตพื้นที่
นายก อบต. ตำบลท่าหลวง ทุกโครงการผมเองไม่ได้มีส่วน เรื่องการทำรายละเอียดโครงการ กว้าง
ยาว ลึก ผมเองมีหน้าที่แค่ทำหน้าที่ส่งข้อโครงการประสานไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อให้เข้ามา
ดำเนินการออกแบบและดำเนินการเองทั้งหมด

นายจรูญ ใจพิมาย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่
ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการกิจการสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง ผมขอปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

จ.ส.ท. ปราโมทย์ เดชขุนทด ผู้จัดบันทึก
(ปราโมทย์ เดชขุนทด)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชนัตร์ คาบพิมาย ประธานกรรมการ
(นายชนัตร์ คาบพิมาย)

(ลงชื่อ) ประภาศ สมพิมาย กรรมการ
(นายประภาศ สมพิมาย)

(ลงชื่อ) ศิริรัตน์ จุกกลาง กรรมการ
(นางศิริรัตน์ จุกกลาง)

รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม
(ลงชื่อ) จรูญ ใจพิมาย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจรูญ ใจพิมาย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง